

# เรื่องเล่า พลังชุมชน สู้ภัยโควิด 19



ฉบับที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

## “ข้อตกลงร่วมชุมชนเกาะกลาง” เราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน

สวัสดีปีใหม่ไทย เพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ ผม “นายสุชน” ขออาสาทำหน้าที่เล่าเรื่องดีดีจากเรื่องจริงของชุมชนที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและจัดการปัญหา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กันนะครับ



หลายคนคงทราบดีว่า ขณะนี้ 12 องค์กรภาคี ทั้งด้านสุขภาพและสังคมได้จับมือกันเร่งสนับสนุนการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 แล้ว แม้บางครั้งพวกเราจะไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนถามข่าวกันถึงพื้นที่ เพราะคุณหมอขอให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่พวกเราก็ไม่เคยขาดการติดต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ในพื้นที่เลยนะครับ ไม่ได้พบหน้ากัน

แต่ก็มีช่องทางติดต่อพูดคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสาร ยุคสังคมออนไลน์กันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ตั้งแต่นี้ต่อไป “นายสุชน” จะมารายงานความเคลื่อนไหวที่สะท้อนพลังของชุมชนในการจัดการโรคโควิด 19 เพราะคนทำดีย่อมมีแต่ต้องเชียร์ เป็นกำลังใจให้กัน และเพื่อนๆ ยังสามารถประยุกต์รูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปใช้ประโยชน์ด้วยครับ



รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19



**ฉบับปฐมฤกษ์** ขอเอาฤกษ์เอาชัยเปิดตัวในวันสงกรานต์ ปีใหม่แบบไทยๆ โดย “สุขน” ลงไปหาพี่น้องมุสลิมที่ชุมชนบ้านเกาะกลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดกระบี่ ซึ่งผมไปสืบมาได้ความว่า ชาวบ้านที่นั่นใช้ข้อตกลงร่วมของชุมชนมาช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนี้ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนเกาะกลาง

**พีทวิชย์ อ่อนนวน** แกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ได้เริ่มไปพูดคุย พร้อมเชิญชวนให้คณะกรรมการมัชยิตดาร์ลุมนุดตากิน หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ผอ. รพ.สต. ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนกรรมการมุสลิมะห์ ซึ่งก็คือกลุ่มสตรีในชุมชนนั่นเอง และพี่น้องมุสลิมคิด คุย และท้ายสุดได้ตกลงร่วมกันว่าจะทำข้อตกลงของชุมชนเป็นกติกากลางใช้ปฏิบัติการควบคุม ป้องกันโรคในชุมชนต่อไป

พีทวิชย์ เล่าให้ฟังอีกว่า ได้ใช้กระบวนการ **ธรรมนุญสุขภาพพื้นที่** เป็นเส้นทางเดิน โดยมีการหารือกันว่า ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน ทุกฝ่ายควรมีหน้าที่อะไรบ้างที่จะสามารถช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ คอยกันภายในสัปดาห์เดียวก็เริ่มการยกร่างข้อตกลงร่วม และได้นำไปหารือใหญ่กับชุมชนอีกครั้งในช่วงการละหมาดวันศุกร์ที่มัชยิต



**วันที่ 27 มีนาคม 2563** ชุมชนจึงร่วมกันประกาศข้อตกลงร่วมเครือข่ายมัชยิตดาร์ลุมนุดตากิน หมู่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดกระบี่ **"สถานพลังเครือข่ายมัชยิตดาร์ลุมนุดตากินต้านภัยโควิด 19"** แกนนำชุมชนทุกฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการประกาศข้อตกลงร่วมนี้ให้ชาวบ้านได้รับรู้และให้ถือปฏิบัติ โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งรถประกาศ เสียงตามสาย รวมถึงโต๊ะอิหม่ามได้อ่านทวนให้พี่น้องมุสลิมที่ไปละหมาดในทุกวันศุกร์ได้ฟังอีกด้วย และช่วยเน้นย้ำให้ทุกคนร่วมกันนำไปปฏิบัติ เพราะชาวเกาะกลางให้คำมั่นร่วมกันว่า **"เราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน"**

**สาระสำคัญ** ในข้อตกลงร่วมด้านภัยโควิด 19 ฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ไม่เพียงสอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่ยังให้ความสำคัญกับการปรับให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเกาะกลาง เช่น ต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนละหมาดโดยต้องใช้สบู่ฆ่าเชื้อ และเพิ่มมาตรการล้างมือ 7 ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข เน้นการให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ จัดทำรายงานกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังโควิด 19 ในพื้นที่ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการทำและใช้หน้ากากอนามัย รวมถึงระบุให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในกรณีต้องการใช้พื้นที่กรณีฉุกเฉินด้วย จนต่อมาได้มีการประกาศให้งดการละหมาดวันศุกร์ที่มัชยิต ให้ละหมาดคุหรีที่บ้านแทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และยังหยุดบรรยายศาสนธรรมเพื่อลดการระบาดและป้องกันพ่อแม่พี่น้องให้ปลอดภัยด้วย

**"สุขน"** ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมุสลิมบ้านเกาะกลางฉบับต่อไป มาติดตามกัน "สุขน" จะชวนไปเรียนรู้พลังชุมชนที่ไหน สวัสดิ์ปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง



ข้อตกลงร่วม  
เครือข่ายมัชยิต  
ดาร์ลุมนุดตากิน